



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
เรื่อง การใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า

อาศัยอำนาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีมีฐานะเป็นกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจหน้าที่ .... ๑๐.๑, ๑๐.๒, ๑๐.๓  
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงออกประกาศกำหนดการ  
ใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
เป็นการล่วงหน้า ดังนี้

๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิให้การรับรองสามารถใช้  
สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ เป็นการล่วงหน้า วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ถึงวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ งานการประชุม กองกลาง ชั้น ๓ สำนักงาน  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจำแนกได้ตามแต่ละกรณี ดังนี้

**กรณีลาศึกษาต่อ**

ผู้มีสิทธิให้การรับรองที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อสามารถใช้สิทธิให้  
การรับรองเป็นการล่วงหน้า โดย ๑) ลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ พร้อม  
เซ็นชื่อกำกับกับการปิดผนึกของจดหมายหลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำส่งเป็นจดหมายประเภทลงทะเบียนถึง  
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ หรือ ๒) ลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง  
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ  
E-mail : rossu99@gmail.com

**กรณี ลา กิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการ**

ผู้มีสิทธิให้การรับรองที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ระหว่างลา กิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการ  
สามารถใช้สิทธิให้การรับรองเป็นการล่วงหน้า โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  
คณะศิลปศาสตร์ฯ พร้อมเซ็นชื่อกำกับกับการปิดผนึกของจดหมายหลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำบัตรให้  
การรับรองบรรจุซองเอกสารส่งถึงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์

/ การใช้สิทธิให้การรับรองของผู้มีสิทธิให้การรับรองตามกรณี ...

๑๖๒

การใช้สิทธิให้การรับรองของผู้มีสิทธิให้การรับรองตามกรณี(ลากิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการ)สามารถยื่นบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขอใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ เป็นการล่วงหน้า ณ งานการประชุม กองกลาง ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นครสวรรค์ และจำเป็นต้องแนบเอกสารประกอบเพื่อแสดงการขอใช้สิทธิให้การรับรองตามแต่ละกรณี ดังนี้

๑. กรณีลากิจ ต้องแนบเอกสารแสดงการได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ลากิจ
๒. กรณีลาป่วย ต้องแนบเอกสารรับรองทางการแพทย์ที่เข้ารับการรักษา
๓. กรณีเดินทางไปราชการ ต้องแนบเอกสารการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

อนึ่ง การใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯเป็นการล่วงหน้ากรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากประกาศตามกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ บัตรให้การรับรองที่ได้ใช้สิทธิในการรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯเป็นการล่วงหน้าจะถูกนำมาเปิดนับคะแนนในวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)  
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร นครสวรรค์